



Thư gửi các em sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế

Các bạn sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế UEF thân mến,

Trước hết, thay mặt Ban Chủ Nhiệm Khoa Quan hệ Quốc tế (QHQT), cô xin được gửi lời cảm ơn đến các em sinh viên và quý phụ huynh đã chia sẻ cùng sự khó khăn của Nhà trường và cộng đồng trong bối cảnh Covid-19 tái bùng phát và chúng ta bắt đầu học tập và làm việc trực tuyến.

Như các em đã thấy, khi đại dịch bùng phát từ đầu năm 2020, Nhà trường UEF đã cố gắng hết sức để có thể khắc phục hệ quả - cụ thể là điều chỉnh lịch học, để các em không phải học trực tuyến bởi lo ngại ảnh hưởng đến đến khả năng tiếp thu kiến thức và hoạt động của các em tại Nhà trường. Tuy nhiên, bản thân là sinh viên của ngành Quan hệ Quốc tế, cô nghĩ các em đã và đang được trang bị những nhận thức và kỹ năng đủ để thích nghi trước mọi tình huống, dù xấu nhất có thể xảy ra - và tình hình hiện nay vẫn chưa phải là tình huống xấu nhất.

Các em hiện nay là thế hệ GenZ (sinh ra từ sau 1996, và tại Nhà IR - các em được sinh ra trong khoảng năm 2000 - 2003), vốn dĩ là một thế hệ mới được thừa hưởng một nền kinh tế mạnh mẽ nhất, chuyên biến với tốc độ nhanh nhất, và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất sau cuộc Đại suy thoái. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ sau khi Covid-19 bùng phát và cho đến thời điểm này, đã gần nửa năm thứ II Covid-19, đại dịch này vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát tốt trên toàn cầu. Các em được sinh ra khi thế giới mở ra một kỷ nguyên mới - Thế kỷ XXI, khi trái đất bắt đầu nổi giận với con người nhiều hơn, do sự khai thác thiên nhiên triệt để vì mục đích lợi nhuận, khi sự phát triển bền vững vẫn còn là một khái niệm mơ hồ với các nước đang phát triển, thì thiên tai - dịch bệnh đã bắt đầu chuyên biến khủng khiếp hơn và gây ra hệ quả xấu hơn rất nhiều.





Thư gửi các em sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế

Nếu chúng ta nhìn vào mức trung bình trong thập kỷ qua, khoảng 60.000 người trên toàn cầu đã chết vì thiên tai mỗi năm. Con số này chiếm 0,1% số ca tử vong trên toàn cầu (ourworldindata.org). Nếu nói về đại dịch toàn cầu, từ đầu thế kỷ XXI, chúng ta biết đến đại dịch SARS (2002-2003) bắt nguồn đầu tiên tại phía Nam Trung Quốc năm 2002 và bước sang 2003 thì WHO tuyên bố báo động toàn cầu, tuy nhiên, số ca tử vong chỉ dừng lại ở con số gần 800 người. Sau đó, là dịch cúm H1N1 (2009-2010), đại dịch Ebola (2014-2016) tàn phá Tây Phi, Đại dịch Zika (2015-2016) bắt nguồn tại Brazil, và cuối cùng là Đại dịch Covid-19 bắt đầu từ cuối năm 2019. Nhưng với Đại dịch Covid-19 hiện nay, số ca tử vong trên toàn cầu đã vượt trên 3.000.000 người và số ca mắc là vào khoảng 158.000.000, và điều đáng lo ngại là con số này chưa hề có dấu hiệu suy giảm (cfr.org). Con số ca tử vong và người mắc bệnh là một điều khiến chúng ta lo lắng, nhưng sự tác động không chỉ đến sự sống-chết, mà còn kéo theo một hệ lụy rất dài về sau – đó chính là kinh tế và xã hội.

Trong một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 3 năm 2020, một nửa trong số những người thuộc thế hệ Zers già nhất (từ 18 đến 23 tuổi) đã báo cáo rằng họ hoặc ai đó trong gia đình của họ đã bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm lương do dịch bệnh bùng phát. Con số này cao hơn đáng kể so với tỷ lệ của Millennials (40%), Gen Xers (36%) và Baby Boomers (25%). Ngoài ra, một phân tích về dữ liệu việc làm cho thấy, lao động trẻ đặc biệt dễ bị mất việc làm trước khi bùng phát virus corona, vì họ là đại diện tiêu biểu trong các ngành dịch vụ có tính rủi ro cao.

BCN Khoa QHQT hiểu rõ được những chuyển biến nhanh và đầy biến động của thế giới, đó là lý do thầy cô của Khoa QHQT luôn nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình đối với thế hệ sinh viên của Khoa: trang bị cho các em khả năng tự học tập suốt đời và khả năng thích nghi – linh hoạt trước mọi sự thay đổi. Phòng học chỉ là một yếu tố địa lý hữu hình, không gian vô hình mà thầy cô mở ra cho các em chính là sự đa dạng – đa chiều của thế giới mà các em sinh ra và lớn lên. Bằng việc hiểu rõ bản thân các em là ai, hiểu được thế giới các em sinh sống đang vận hành thế nào, và hiểu được nơi nào đang cần mình, các em sẽ là người tự biết được và tự bước đến bất kỳ vị trí nào phù hợp với năng lực và nhận thức của mình trong thế giới “bình thường mới” này.





Thư gửi các em sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế

Là một công dân toàn cầu phát triển bên vững, cô tin rằng các em có một tư duy rất mở, và một trái tim rất biết quan tâm chia sẻ với cộng đồng. Vì vậy, trong thời điểm khó khăn chung của Nhà trường và của đất nước, cô hy vọng mỗi người trong Nhà IR chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện 5K: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế". Hãy đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình mình, cũng như cho cộng đồng. Hãy nhìn thấy trong "nguy" sẽ là thời "cơ" nếu chúng ta có thể nhận ra và kịp nắm bắt. Hãy thay đổi cách nhìn nhận và hãy có phương pháp thông minh để hình thức học trực tuyến như một cơ hội cho chúng ta tiếp thu được kiến thức một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Khi thế giới chuyển sang trạng thái "bình thường mới", chúng ta cũng sẽ thay đổi "hành vi - nhận thức - phương pháp" mới để tồn tại và phát triển - *Fear None, Respect All.*

Là một thế hệ được tiếp thu với một thế giới mở qua mạng Internet, thông tin các em tiếp cận được hàng ngày là một khối lượng khổng lồ. Tuy nhiên, điều không dễ dàng với các em là phương pháp tiếp cận được NHỮNG THÔNG TIN MÌNH CẦN VÀ HỮU ÍCH cho việc học tập và đời sống của em. Vì vậy, Ban chủ nhiệm Khoa QHQT đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các em trong suốt quá trình các em học tập online hay offline, dù các em là freshman hay đã trở thành Alumni của Khoa QHQT, để hỗ trợ cho các em tiếp cận những thông tin cần thiết nhất và hữu ích nhất trong bối cảnh mới này.

Thay mặt BCN Khoa Quan hệ Quốc tế, một lần nữa cô chân thành cảm ơn Quý phụ huynh và các em sinh viên đã đặt niềm tin và chia sẻ cùng Khoa.
Kính chúc Quý phụ huynh và các em sinh viên Nhà Quan hệ Quốc tế bình an, kiên cường, và nhiều sức khỏe.

**THAY MẶT BCN KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
TRƯỞNG KHOA**



TS. TRẦN THANH HUYỀN

